



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737



แถลงการณ์ของบริษัท กรณีการเรียกร้องเงินค่าไถ่ให้กับเรือทอร์ เน็กซ์

29 ธันวาคม 2553 – บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA หรือบริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มโจรสลัด เพื่อเจรจาเรียกร้องเงินค่าไถ่ของเรือทอร์เน็กซ์แต่ประการใด

เรือทอร์ เน็กซ์ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มโจรสลัด ซึ่งกำลังพยายามจะนำเรือวิ่งเข้าสู่น่านน้ำโซมาเลีย ผ่านการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากเรือรบหลวงสิมิลันแห่งกองทัพเรือไทย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือของเราทั้ง 27 คน ยังคงปลอดภัยดี ตามที่ปรากฏในรายงานข่าว

โดยทั่วไป กลุ่มโจรสลัดจะเริ่มเปิดการเจรจาต่อรองก็ต่อเมื่อกลุ่มโจรสลัดสามารถนำเรือกลับเข้าน่านน้ำโซมาเลียได้แล้ว

“บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มโจรสลัดเพื่อเรียกร้องเงินค่าไถ่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด แต่บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจา เพื่อนำลูกเรือและเรือกลับมามาอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุด” มร. เดวิด เอมส์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสายงานธุรกิจขนส่ง บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ กล่าว

###

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ("TTA") เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง กลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งโดยแรกเริ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห่งแรกของและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ต่อมา บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนออกไปในธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้มากขึ้น เช่น ธุรกิจการให้บริการนอกชายฝั่งเกี่ยวกับงานบริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและงานวิศวกรรมโยธาได้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปุ๋ยและธุรกิจคลังสินค้าผ่านบริษัท บาคองโค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับถ่านหินผ่านบริษัท เมอร์ดันกรุ๊ป และบมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส ธุรกิจเรือบรรทุกน้ำมันผ่านบริษัท ปีโตรลิตี้ จำกัด และธุรกิจท่าเรือผ่านบริษัท "Baria Serece" ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยไนโตรเจนจากธรรมชาติและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

หากสื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

แผนกสื่อสารองค์กร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ โทรศัพท์ 02 254 8437 ต่อ 393 คุณรวิษฐา อังคีร์ส ravisada_a@thoresen.com หรือ ต่อ 290 คุณอรุณี กาญจนรัมย์ ornsutee_k@thoresen.com